



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง ข้อความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อัยการสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานระดับกรม จังหวัด (งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด) กลุ่มจังหวัด (งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด) กำกับ ดูแลหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และเป็นตัวผลักดันให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลบัญชีของตนเองรวมทั้งหากมีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีก็สามารถแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขระบบงาน และพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางได้รับรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีไตรมาสที่ ๑ ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดของหน่วยงานระดับกรมบางแห่ง จึงเห็นควรข้อความเข้าใจในเรื่องการส่งรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัดรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมระดับกรมให้กระทรวงต้นสังกัดและสำเนาให้กรมบัญชีกลางภายใน ๕๕ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

๒. ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานตนเองให้ต้นสังกัดระดับกรมตามระยะเวลาที่กรมต้นสังกัดกำหนด และสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อติดตามประเมินผลหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป  
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาสำนักพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗-๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐